

## Superbook สร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทีมงาน Superbook ได้จัดอบรมการใช้บทเรียนไปแล้ว 5 ครั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและในกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 75 คน จาก 33 คริสตจักร



การอบรมบทเรียนที่ CBN Thailand สำนักงานกรุงเทพฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์



การอบรมบทเรียนที่ คริสตจักรบ้านห้วยตอง จ.แม่ฮ่องสอน และ ที่คริสตจักรไทยโป่งน้ำตก จ.เชียงราย วันที่ 18 กุมภาพันธ์

"เพราะการเป็นครุฑวิชา คือหนึ่งในความภูมิใจที่พระเจ้าเรียกใช้"



เอลิตรา บรมภัทรกร (ครูเอมี)

มูลนิธิสหทัยสังคมาศศึกษาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

ครูเอมี ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนหลักสูตรรวีวารศึกษา Superbook ได้แบ่งปันกับเราหลังการอบรมว่า “ตั้งแต่วัยเด็กก็เป็นคนชอบดูการ์ตูนอยู่แล้ว ส่วนตัวได้รู้จัก Superbook ที่อยู่บนยูทูประหว่างที่ค้นหาเรื่องราวในพระคัมภีร์เพื่อสอนเด็ก เราารู้สึกว่า Superbook มีความน่าสนใจ ทั้งตัวการ์ตูนที่จะนำ

เรื่องมาก่อน เชื่อมโยงมาในเรื่องพระคัมภีร์ และสุดท้ายเรื่องราวก็มาสรุปแนวทางการแก้ปัญหาให้เด็ก **ชอบในหลักสูตร เพราะมีกิจกรรมเยอะและมีรูปแบบการสอนที่สามารถใช้เป็นเค้าโครงที่ดี** มีความตั้งใจว่าเราจะเป็นพ่อพระพรและเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้ได้ เด็กที่พระเจ้านำไปให้รู้จัก ถ้าพวกเขาได้รู้จักพระเจ้า ได้อยู่บนทางของพระเจ้า ก็จะเป็นเด็กที่ได้รับข่าวประเสริฐและมีคุณภาพ เรา รู้สึกมีความสุข และ **ภูมิใจที่พระเจ้าเรียกใช้**”





**ด.ญ.อารดา คิมเบอร์ลี เฟลีย์แมน (คิม) อายุ 11 ปี**  
**คริสตจักรพระประสาธ จ.สุพรรณบุรี**

น้องคิมได้รู้จักกับพระเยซู ผ่านกิจกรรมที่คริสตจักรได้เข้าไปจัดที่โรงเรียน "หนูได้ฟังเรื่องราววันคริสต์มาสมาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้หนูได้ดู Superbook เรื่องคริสต์มาสแรกของโลก ทำให้หนูได้รู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงในวันคริสต์มาส ที่พระเยซูได้เข้ามาบนโลกนี้เพื่อมาเป็นของขวัญให้กับเราทุกคนพ้นจากความบาป หนูตั้งใจที่ได้รู้จักพระเยซูและ**หนูเชื่อว่าพระเยซูจะช่วยรักษาแม่ของหนูให้หายป่วยได้**

**ด.ญ.ธนพร แยมพราย (บิว) อายุ 12 ปี**  
**โรงเรียนเพื่อชีวิต คริสตจักรกรุงเทพ จ.กรุงเทพมหานคร**

เด็กมากมายที่ไม่ได้มีสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เหมือนเด็กคนอื่น ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ไม่มีเงินให้เที่ยว แต่ไม่ใช่บทสรุปว่าเราจะไม่มีโอกาสได้รับการเติมเต็ม

น้องบิว วิ่งเล่นและอาศัยอยู่ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3 เขตบึงกุ่ม วันหนึ่งน้องบิวเห็นโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตมีกิจกรรมเลยได้เข้าไปในโครงการฯ น้องบิวไม่ได้เรียนหนังสือ พ่อแม่ของเธอแยกทางกัน บิวอาศัยอยู่กับป้าและยายซึ่งมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่สม่ำเสมอ วันแรกที่เธอมาร่วมโครงการฯ เธออยู่ในสภาพที่ขาดการดูแลทางร่างกาย และขาดแคลนสิ่งของจำเป็น ด้วยวัยที่เธอกำลังโตเป็นสาว ทางครูจึงได้ให้คำแนะนำและสอนวิธีในการดูแลตัวเอง พร้อมทั้งจัดหาครีมอาบน้ำ แชมพู แปรงสีฟันและอื่น ๆ แก่น้องบิวเพื่อใช้ในการดูแลร่างกายทุกวัน

นอกจากนี้น้องบิว ยังได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องจากน้องไม่ได้เข้าโรงเรียนทำให้อ่านหนังสือไม่ได้ น้องได้รับการพัฒนาฝึกอ่านภาษาไทย เป็นสิ่งที่ส่งต่อความหวังสำหรับโอกาสด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต



**CBN Thailand ร่วมกับคริสตจักรบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น**  
 ให้การสนับสนุนครอบครัว คุณชาติรี พิลาดตา เริ่มต้นประกอบอาชีพทำสวนผักและสวนแตงกวา เพื่อมีอาชีพสร้างรายได้และเป็นอาหารเลี้ยงดูครอบครัว



**โครงการอบรมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษและการเพาะเห็ด**  
 สำหรับครอบครัว โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตเมืองไทยโคราช จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน



## ท่านสามารถอธิษฐานเพื่อเราได้

- ▶ การจัดค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประสานงานโครงการ CBN Thailand ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม
- ▶ การจัดทริปสำหรับคริสตจักรท้องถิ่นที่ร่วมทำพันธกิจโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัว กว่า 24 คริสตจักร ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- ▶ การเตรียมการจัดกิจกรรม Superbook ร่วมกับเด็ก ๆ ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 9 มีนาคมและการจัดกิจกรรม Easter Live ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม
- ▶ การประสานงานกับคริสตจักรพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือด้านอาหารกับครอบครัวที่ขัดสน ในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ จ.นนทบุรี
- ▶ การประสานงานกับคริสตจักรพันธมิตร เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพ ร้านอาหารใน จ.ปทุมธานี



ท่านสามารถร่วมเป็นพระพรได้ โดยร่วมสนับสนุนผ่านทาง  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิพันธกิจพระพรไทย"

เลขที่ 040-304321-7

และส่งสำเนาสลิปที่ Line@ blessthai แจ้ง ชื่อ,ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อมูลนิธิฯ จะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 9154 3702 (คุณชัชชัย)